



วิจารณ์ผลการวิจัย

ในการศึกษาเกี่ยวกับการกินอาหารของปลาทูนนั้น ปรากฏว่าปลาทูนมีลักษณะที่เหงือก เป็นเส้นเรียวยาว และมีแขนงอันละเอียดสำหรับกรองอาหารพบว่า จำนวนซี่เหงือกของปลา ทูนในอ่าวไทยมีประมาณ ๕๔ ซี่ (๑๕-๓๖) ซี่ ดังนั้น ที่ถูกกรองผ่านเข้าปากจึงมีขนาดเล็กเช่นพวก diatoms, dinophyceae และ copepods ขนาดเล็กเป็นอัน ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับผลงานวิเคราะห์เหงือก ปลาของ Yasuda, (1960) ซึ่งได้บรรยายลักษณะที่เหงือกของปลาจำพวกกินแพลง ตอนเป็นอาหารไว้ว่าต้องมีลักษณะยาวและถี่ (รูปที่ ๓, ๔)

ชนิดของอาหารที่ปลาทูนกินเป็นพวกแพลงตอนซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นแพลงตอนจำพวกพืช มีประมาณ ๖๕๐ ชนิด และแพลงตอนจำพวกสัตว์ประมาณ ๔๘ ชนิด จากผลการตรวจ วิเคราะห์อาหารในกระเพาะปลาทูน พบว่าปลาทูนในปี ๒๕๐๗ กินแพลงตอนจำพวกพืชปริ- มากสูงถึง ๗๐.๐๕ % และแพลงตอนจำพวกสัตว์เพียง ๒๙.๙๕ % แต่ในปี ๒๕๐๘ ปลา ทูนจะกินแพลงตอนจำพวกพืชเพิ่มมากขึ้นจนสูงถึง ๘๒.๕๔ % และกินแพลงตอนจำพวกสัตว์ ๑๗.๔๖ % ส่วนในปี ๒๕๐๙ ปลาทูนจะกินแพลงตอนจำพวกพืชเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน ๘๕.๑๕ % และแพลงตอนจำพวกสัตว์เพียง ๑๔.๘๕ % แต่เมื่อนำค่าทั้งหมดมาเฉลี่ยทั้ง ๓ ปีจะได้ปริมาณแพลงตอนจำพวกพืช ๗๘.๕ % และแพลงตอนจำพวกสัตว์ ๒๑.๕๕ % แต่ถาพิจารณา จากปริมาณ (จำนวน) โดยเฉลี่ยทั้งสาม ปีของอาหารทั้งสองประเภทในแต่ละเขตการ ประมงพบว่า ในเขตการประมง I ปลาทูนกินแพลงตอนจำพวกพืช ๗๐.๔๖ % และ แพลงตอนจำพวกสัตว์ ๒๙.๕๔ % ส่วนปลาทูนจากเขตการประมง II และ IV นั้นปลาทูนกิน แพลงตอนจำพวกพืชมากกว่าเขต I คือ ๘๑.๙๑ % และ ๘๐.๗๑ % ตามลำดับ แสดง ว่าแพลงตอนจำพวกพืชในเขตการประมง II และ IV นั้น อาจมีมากกว่าในเขต I ซึ่งผลต่าง ๆ ที่ได้นี้ ไคลนไกลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ของ อาพันธ์ เหลือสินทรัพย์ (๒๕๐๖) และนอกจากนี้แล้ว ในประเทศอินเดียได้มีนักชีววิทยาหลายท่านที่ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการกินอาหารของปลาทูน-ลิ่งกันมาก และได้รายงานผลซึ่งคล้ายคลึงและสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของผู้เขียน ซึ่งพบว่าปลาตู้กินอาหารจำพวกพืชเป็นส่วนใหญ่ และกินแพลง-
 ทอนจำพวกสัตว์บางเล็กน้อย แต่ไม่ไครายงานปริมาณอย่างละเอียดและมีโคแยกชนิดของ
 อาหารตามหลักอนุกรมวิธาน (Bhimachar & George, 1952; Pradhan,
 1956; Rao, 1957 and 1962) ผลงานของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้ผล
 สอดคล้อง และสนับสนุนผลงานวิจัยของผู้เขียนเป็นอย่างดี ทั้งนี้พอจะสรุปได้ว่า ปลาตู้
 ซึ่งมีขนาดความยาวตั้งแต่ ๑๓.๐๐ ซม. ถึง ๒๑.๕๐ ซม. นั้นกินแพลงตอนจำพวก
 พืชเป็นอาหารส่วนใหญ่ และกินแพลงตอนจำพวกสัตว์บางเล็กน้อย.

การเปลี่ยนแปลงการกินอาหารของปลาตู้ตามฤดูกาลต่าง ๆ ในแต่ละเขตการประมง
 นั้นพอจะอธิบายได้ดังนี้

จากตารางที่ ๑ เป็นการวิเคราะห์อาหารในกระเพาะจากตัวอย่างปลาตู้ที่
 สุ่มจากบริเวณเขตการประมง I ซึ่งจับได้ด้วยเครื่องมืออวนตึกและอวนตั้งเก จะเห็น
 ว่าอาหารในกระเพาะปลาตู้ปี ๒๕๐๓ นั้นมีจำนวน Thalassiothrix
nitzschoides สูงสุดถึง ๘๖.๓๖ % ในเดือนพฤศจิกายน และจะลดลงถึง ๒๗.๔๗ %
 ในเดือนธันวาคม ส่วนอาหารในกระเพาะของปลาตู้ในเขตเดียวกันนี้ ปี ๒๕๐๔ พบว่า
 กิน Trichodesmium erythraeum สูงสุดถึง ๖๑.๕๔ % ในเดือนสิงหาคม
 และจะลดลงเป็น ๕๑.๓๖ % ในเดือนกันยายน และลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียง ๔.๖๕ %
 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของอาหารทั้งสองชนิด ปลาจะ
 กินน้อยลง ๆ เรื่อย ๆ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากว่าปริมาณแพลงตอนทั้งสองชนิดนั้นอาจ

มากที่สุดในเดือนหนึ่งและก็จะค่อย ๆ ลดลงมาเรื่อย ๆ จนหมดไปในที่สุด หรือ
 มิฉะนั้นปลาตู้ได้เลือกกินอาหารอื่นแทนก็เป็นได้ ขออนุญาตนี้จะแนบแผนที่ของศึกษาจากปริ
 มาณการเปลี่ยนแปลงของประชากร ในน้ำทะเลประกอบด้วย ส่วนอาหาร
 ของปลาตู้ในปี ๒๕๐๓ นั้นไม่อาจนำมาเปรียบเทียบได้ เพราะได้สุ่มตัวอย่างเพียงเดือน
 เดียว

จากตารางที่ ๒ เป็นการวิเคราะห์อาหารจากปลาตู้ที่สุ่มจากเขตการประมง
 II ซึ่งจับด้วยเครื่องมือ อวนตึก และตั้งเก จะเห็นว่าปลาตู้ในปี ๒๕๐๓ จะไม่พบว่ามี

แพลงตอนชนิดโคแสดง เสนโนมเอียงที่เคนซันัก ส่วนอาหารของปลาทูไนปี ๒๕๐๕ พบว่าจำนวนรอยละของ Coscinodiscus granii มีสูงสุด ๑๓.๐๖ % ในเดือนกุมภาพันธ์ และจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนมีนาคมเป็น ๑๓.๔๖ % และเพิ่มสูงสุดเพียง ๑๕.๐๒ % ในเดือนเมษายน แยกลดลงในเดือนมิถุนายนเหลือเพียง ๐๖.๒๐ % ส่วนอาหารอีกชนิดหนึ่งคือ Dinophysis sp. จะเห็นว่าเริ่มมีมากในเดือนมิถุนายนประมาณ ๐๖.๐๘ % และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงสุดถึง ๑๖.๕๒ % ในเดือนกันยายน แลลดลงจนเหลือเพียงเล็กน้อย ซึ่งต่างกับการวัดของอาหาร ๒ ชนิดในตารางที่ ๑ ส่วนอาหารของปลาทูไนปี ๒๕๐๕ พบว่า Thalassiothrix frauenfeldii มีการเพิ่มและลดคล้ายคลึงกับปริมาณอาหาร ๒ ชนิดของปลาทูไนปี ๒๕๐๒ คือจะเริ่มมีมากเป็นจำนวน ๓๖.๐๔ % ในเดือนพฤษภาคม และจะเพิ่มสูงถึง ๖๗.๔๘ % ในเดือนมิถุนายน แยกลดลงเป็น ๑๕.๕๗ % ในเดือนกรกฎาคมและลดลงจนเหลือเพียง ๐๘.๘๗ % ในเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นการเพิ่มและลดแบบเดียวกับอาหาร ๒ ชนิดของปลาทูไนปี ๒๕๐๘.

จากตารางที่ ๓ เป็นผลการวิเคราะห์อาหารในกระเพาะของตัวอย่างปลาทูไนปี ที่จับด้วยเครื่องมือโปะในเขตการประมง IV ในปี ๒๕๐๗ พบว่า Trichodesmium erythraeum มีสูงสุดเพียง ๒๔.๑๑ % ในเดือนตุลาคม และจะลดลงเป็น ๗.๔๘ % ในเดือนพฤศจิกายน แยกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น ๑๘.๔๕ % ในเดือนธันวาคม ส่วนในปี ๒๕๐๘ พบว่า Trichodesmium erythraeum ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม มีเพียงเล็กน้อยประมาณ ๐๘.๕๑ % และ ๐๒.๐๑ % ตามลำดับเท่านั้น แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๗.๑๙ % ในเดือนสิงหาคม และจะลดลงเพียง ๑๑.๖๖ % ในเดือนตุลาคม แสดงให้เห็นการเพิ่มและลดของปริมาณอาหารชนิดนี้เป็นแบบเดียวกันกับปลาทูไนปี เขต II คือค่อยเพิ่มขึ้นจนสูงสุดและก็จะเริ่มลดจนเหลือเพียงเล็กน้อย หรืออาจหายไปเลย และไปเริ่มมากขึ้นอีกในเดือนต่อไปก็อาจเป็นไปได้ สำหรับผลในปี ๒๕๐๘ ไม่อาจนำมาวิจารณ์ได้ เพราะมีตัวอย่างเพียงเดือนเดียว

นอกจากได้เปรียบเทียบเป็นจำนวนรอยละของแพลงตอนชนิดที่ปลาทูไนปีกินมากที่สุดในแต่ละ

เดือนของแต่ละเขตการประมงแล้ว ยังได้แสดงเป็นแผนภูมิ (Histogram) ไว้
ในรูปที่ ๘ - ๑๒ ด้วย

จากตารางที่ ๘ จะเห็นว่าการเปรียบเทียบอาหารชนิดที่ปลาทุกชนิดมากที่สุด
ในแต่ละเดือนของปลาทุ้งตะวันตกและทุ้งตะวันออก พบว่าในเดือนมิถุนายน ปลาทุ้ง
ทุ้งตะวันตกนั้น Coscinodiscus centralis สูงสุด ๒๐.๖๖ % ส่วนปลาทุ้ง
ทุ้งตะวันออกนั้นจะกิน Chaetoceros sp. สูงสุด ๑๖.๖๗ % และจะพบว่าในเดือน
กรกฎาคม ปลาทุ้งทุ้งตะวันตกจะกิน algae สูงสุด ๒๘.๖๕ % ส่วนปลาทุ้งทุ้ง
ตะวันออกจะกิน Thalassiothrix nitzschoides สูงสุดถึง ๖๔.๐๘ %
ในทำนองเดียวกันจะพบว่าปลาทุ้งทุ้งตะวันตกและทุ้งตะวันออกจะกิน Nitzschia
seriata สูงสุด ๑๖.๔๔ % และกิน Rhizosolenia stolterfothii
สูงสุด ๓๖.๘๙ % ในเดือนสิงหาคมตามลำดับ และในเดือนกันยายนพบว่าปลาทุ้งทุ้งสอง
ชนิดอาหารแตกต่างกันอีกคือกิน Trichodesmium erythraeum สูงสุดถึง
๖๔.๗๐ % แต่จะกิน Copepod eggs and larvae ทางอีกฝั่งหนึ่งสูงสุดเพียง
๑๗.๖๐ % เท่านั้น ส่วนในเดือนพฤศจิกายนพบว่าปลาทุ้งทุ้งตะวันตกจะกิน Tricho-
desmium erythraeum สูงสุดอีกเช่นเดียวกันกับเดือนกันยายนแต่ค่าลงมาประมาณ
๓๕.๖๐ % และปลาทุ้งทุ้งตะวันออกจะกิน Nitzschia seriata สูงถึง
๕๖.๘๕ % ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณสูงสุดของแพลงตอนที่เป็นอาหารของปลาทุ้งทุ้งสอง
ชนิดนี้มีความแตกต่างกันทั้งชนิดและปริมาณซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ปลาทุ้งทุ้งจะกินแพลงตอนชนิดใดมาก
น้อยเพียงใดนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของแพลงตอนที่มีความชุกชุมในบริเวณนั้น
หรืออาจจะเป็นควยวาปลาทุ้งทุ้งชอบแพลงตอนชนิดนั้น ๆ ประกอบควยก็เป็ได้ จึงทำให้จำ
นวนมากหรือน้อยของแพลงตอนชนิดนั้นที่พบในกระเพาะอาหารปลาทุ้งทุ้งมีการน้อยตามกันไปควย
ถึงทั้งนี้ต้องมีข้อมูลความชุกชุมของแพลงตอนแต่ละชนิดในแต่ละเขต หรือในแต่ละเดือนมา
ประกอบการพิจารณาควยจึงจะทราบได้แน่นอนว่าเป็นอย่างไร

ส่วนปริมาณอาหารที่ปลาทุ้งทุ้งกินในแต่ละเดือนของแต่ละเขตการประมง I - II และ IV
นั้นได้แสดงเปรียบเทียบไว้ในรูปที่ ๑๓ ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณอาหารเฉลี่ยของปลาทุ้งทุ้งใน

ละเดือนนั้นมีมากและน้อยต่างกัน ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากเวลาของการจับ (time of fishing) ต่างกันทำให้น้ำหนักอาหารในกระเพาะของปลาแต่ละเดือนเมื่อนำเอาค่าเฉลี่ยมาเขียนบนกระดาษกราฟจึงเห็นว่ามีค่าแตกต่างกันหรืออาจเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลในแต่ละฤดูนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่างกัน จึงทำให้ปลาที่มีอาหารที่จะกินมากหรือน้อยต่างกันตามความอุดมสมบูรณ์ของทะเลแต่ละบริเวณหรือฤดูกาลด้วย ผู้เขียนได้แสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักอาหารในกระเพาะปลาทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เห็นเป็นเส้นและจุด จะเห็นว่ามีค่าแตกต่างกับถ้าได้ข้อมูลน้ำหนักอาหารของปลาที่โดยเฉลี่ยในเซกการประมง IV ของปี ๒๕๐๓ และ ๒๕๐๔ ด้วยแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าในเดือนเดียวกันปลาทั้งสองฝั่งนั้นมีการกินอาหารในปริมาณแตกต่างกันถ้าเราจับปลาในเวลาเดียวกันทั้งสองฝั่ง การที่เป็นไปเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลทั้งสองฝั่งมีความแตกต่างกัน หรืออาจเนื่องมาจากเกิดลมมรสุมทำให้เกิดกระแทกกระเทือนต่อการหาอาหารของปลาทางฝั่งหนึ่งแต่ไม่กระแทกกระเทือนต่อการหาอาหารของปลาในอีกฝั่งหนึ่ง เหล่านี้เป็นต้น หรืออาจจะเป็นปลาต่าง year class กัน ปลารุ่นหนึ่งกำลังจะวางไข่ก็อาจจะกินอาหารได้น้อยกว่าปลาที่มีอายุอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตแค่งัยเจริญไม่เต็มที่ (immature) ก็กินอาหารได้มากกว่า จึงทำให้น้ำหนักอาหารในกระเพาะของปลาทั้งสองฝั่งมีความแตกต่างกันดังที่เคยรายงานโดย Rao, (1962) ซึ่งทั้งนี้จะต้องศึกษากันต่อไปได้ละเอียดและต้องพยายามหาข้อเท็จจริง หรือสิ่งประกอบอื่น ๆ เข้ามาประกอบการพิจารณาผลการวิจัยในขั้นต่อไป.

ชนิดของอาหารในกระเพาะปลาที่ตรวจพบนั้นอาจขึ้นกับชนิดของแพลงตอนในทะเลในบริเวณที่จับปลาได้ดังได้กล่าวแล้ว หรืออาจขึ้นกับการที่ปลาเลือกกินเฉพาะแต่ชนิดที่ชอบ ซึ่งผู้เขียนยังมีใจทำการตรวจวิเคราะห์แพลงตอนในทะเลควบคู่กับการวิเคราะห์อาหารในกระเพาะปลา จึงทำให้ไม่อาจสรุปว่าปลาเดินทางจาก nursery ground ไปยัง feeding ground เพื่อติดตามแพลงตอนชนิดที่เป็น preference food ได้ หรืออาจจะเนื่องจากว่าปลาเดินทางไปยังแหล่งอาหารก็เพราะในพื้นที่นั้นมีแพลงตอนอุดมสมบูรณ์เท่านั้นก็อาจเป็นได้ แต่จากหน่วยงานอื่น ๆ (กรมประมง, ๒๕๐๘) พอดสันนิษฐานได้ว่า ปลาส่วนมากเดินทางจากชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยไปยังบริเวณก้นอ่าวไทย

เพื่อกินอาหารเพราะบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณอื่น ๆ เนื่องจากไม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากนัก และยังมีปุ๋ยธรรมชาติพวก ไนเตรต และฟอสเฟตที่ไหลมาจากแม่น้ำสายต่าง ๆ จึงทำให้น้ำในบริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเจริญเติบโตของแพลงตอนจำพวกพืชมาก และในขณะเดียวกันก็จะทำให้แพลงตอนจำพวกสัตว์อุดมสมบูรณ์ตามมาด้วย เพราะพวกนี้จะกินแพลงตอนจำพวกพืชเป็นอาหาร จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีสัตว์น้ำต่าง ๆ รวมทั้งปลาอุดมสมบูรณ์มาก.

สำหรับน้ำหนักอาหารในกระเพาะปลาที่จับได้นั้นพบว่า ปลาในเขตการประมง I ในปี ๒๕๐๔ โดยเฉลี่ยและกินอาหารไคมากกว่าปลาในปี ๒๕๐๕ เล็กน้อย แต่มากกว่าปลาในปี ๒๕๐๕ มาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ คืออาจเนื่องจากตัวอย่างปลาที่สุ่มมาในปี ๒๕๐๔ นั้นจับในช่วงระยะเวลาที่ปลากินอาหาร เพิ่งเสร็จพอดี (active feeding) หรืออาจเนื่องจากอาหารในกระเพาะของปลาที่สุ่มนั้นยังไม่ถูกย่อยหรือถูกย่อยไปไม่มาก หรืออาหารเหล่านั้นยังมีต้นเคลื่อนไปอยู่ในลำไส้ ส่วนปลาในปี ๒๕๐๕ นั้น อาจจับในเวลาหลังระยะเวลาที่กินอาหารไปแล้วเป็นเวลานาน คือเลยระยะ active feeding ไปแล้ว ดังนั้นอาหารในกระเพาะจึงถูกย่อยไปมากแล้ว และส่วนใหญ่อาจจะเคลื่อนลงสู่ลำไส้ก็เป็นได้ จึงทำให้การตรวจวิเคราะห์ไคผลดังกล่าวข้างต้น คือน้ำหนักอาหารในกระเพาะของปลาปี ๒๕๐๔ มากกว่าปลาปี ๒๕๐๕ หรืออาจเนื่องจากในปี ๒๕๐๔ น้ำทะเลในบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์กว่าในปี ๒๕๐๕ ซึ่งต้องนำข้อมูลของปริมาณแพลงตอนในทะเลมาเปรียบเทียบด้วย จึงจะได้สาเหตุที่แท้จริง แต่ในที่นี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น.

ส่วนน้ำหนักอาหารในกระเพาะที่ขังไคจากตัวอย่างปลาที่สุ่มได้จากเขตการประมง II และ IV นั้น พบว่าปลาในปี ๒๕๐๔ มีน้ำหนักอาหารในกระเพาะหนักกว่าน้ำหนักอาหารในกระเพาะของปลาปี ๒๕๐๕ เช่นเดียวกับปลาที่จับได้ในเขตการประมง I ทั้งนี้ อาจเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น แต่สำหรับปลาจาก ๒ เขตนี้ที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ น้ำทะเลทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest monsoon) ซึ่งเริ่มระหว่างเดือน

พฤศจิกายน ถึง มีนาคม และในระหว่างเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม ของทุกปีตามลำดับ จึงทำให้เกิด upwelling ในบริเวณทั้งสอง (Southeast Asia Research Program Univ. of Calif., 1963)

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะนำฝนมาตกในจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันตก ของอ่าวไทยตลอดฝั่งทะเลในเขตนี้จึงมีคลื่นลมค่อนข้างจัด ชาวประมงออกจับปลาไม่ได้จึงอพยพไปจับปลาทางฝั่งตรงกันข้าม คือบริเวณฝั่งตะวันออกซึ่งคลื่นลมสงบ ทะเลเรียบ และมี upwelling ในบริเวณดังกล่าว (Southeast Asia Research Program Univ. of Calif., 1963) ในระยะนี้มีการประมงอย่างหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกจนกระทั่งเดือนเมษายนจะเริ่มเกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ฝั่งตะวันออกทำการประมงไม่ได้ ชาวประมงจะข้ามอ่าวมาจับปลาทางฝั่งตะวันตกแทนเช่นนี้ทุกปี ฉะนั้นฤดูทำการประมงทางฝั่งตะวันตกจึงเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง กันยายน ส่วนฝั่งตะวันออกจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ สำหรับบริเวณอ่าวไทยนั้นไม่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองมากนัก จึงได้รับความกระทบกระเทือนน้อยกว่า ฤดูการประมงในเขตนี้จึงนานกว่าสองเขตแรก คือจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง กุมภาพันธ์ เป็นเวลาถึง ๘ เดือนเต็ม (วีระวัฒน์ หงสกุล, ๒๕๐๕) ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลของผู้เขียนในแต่ละเขตการประมงนั้นมีข้อมูลไม่ครบทุกเดือน (ตารางที่ ๑ - ๔) และนอกจากนี้แล้วในเขตการประมง IV นั้นมีจังหวัดชายทะเลอยู่ ๓ จังหวัดที่ทำการประมง ซึ่งผู้เขียนมิได้เก็บข้อมูลจากจังหวัดจันทบุรี และระยอง แต่เก็บตัวอย่างปลาจากจังหวัดตราดเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากน้ำทะเลในบริเวณทั้งสองจังหวัดนี้มีความเค็มสูงเกินไป เพราะปลาต้องการความเค็มของน้ำไม่เกิน ๓๖.๕๐ ‰ (Rosa, 1956) แต่อาจทนความเค็มในระดับต่ำได้มาก คืออาจทนได้ต่ำสุดคือ ๒๐.๕๐ ‰ (Pradhan, 1956)

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวปลา (body weight) และน้ำหนักอาหารที่ควรมีเต็มกระเพาะ (the largest amount of food detected in the stomach, F_m) นั้นมีความสัมพันธ์กันโดยตรง (linear relationship) (รูปที่ ๕) ส่วนผลการคำนวณค่าปริมาณอาหารที่ควรมีเต็มกระเพาะ (F_m) ของปลาทูนั้น

มีค่าแตกต่างกับน้ำหนักอาหารในกระเพาะที่รังโก อาจเนื่องจากเวลาที่จับปลาขึ้นมาได้ (time of fishing) นั้น เป็นเวลาที่ปลาตู้ฝูงนั้นเพิ่งกินอาหารเข้าไป หรือเป็นเวลา ที่ปลาตู้ฝูงนั้นได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาหลายชั่วโมง สิ่งประกอบอันนี้นับว่าเป็นสิ่ง สำคัญในการพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักอาหารในกระเพาะควย เพราะ ถ้าจับปลาในระยะเวลาที่ เป็น active feeding ของปลาแล้วเราก็จะได้น้ำหนัก อาหารในกระเพาะมากกว่าน้ำหนักอาหารในกระเพาะของปลาที่จับห้วงระยะเวลาดังกล่าว ไปแล้วเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงเป็นขอควรสังเกตและควรนำมาพิจารณาเกี่ยวกับการกิน อาหารของปลาตู้ในขั้นต่อไปควย.